



ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ประจำปีภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ตามมาตรการผ่อนคลายเป็นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มีแนวโน้มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น เพื่อรองรับและเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ประจำปีภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยเป็นไปตามข้อกำหนดในราชกิจจานุเบกษา ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๕) ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๔๔) ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และโดยอนุมัติของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ประจำปีภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ทุกระดับการศึกษาและทุกประเภทหลักสูตร ดังนี้

๑. ให้คณะ วิทยาลัย และวิทยาเขตพิจารณาการจัดการเรียนการสอนและการสอบรูปแบบผสมผสาน (แบบออนไลน์ และแบบออนไซต์) ตามความเหมาะสมและจำเป็นตามสถานการณ์ได้ดังนี้

๑.๑ การเรียนการสอนในวิชาบรรยายที่นิสิตไม่จำเป็นต้องเข้าชั้นเรียน ให้จัดการเรียนการสอนและการสอบในรูปแบบออนไลน์โดยอาจมีการนัดหมายเข้ามาพบปะระหว่างอาจารย์และนิสิต โดยคำนึงถึงความพร้อมของนิสิต

๑.๒ การเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการหรือรายวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติให้อาจารย์ผู้สอนจัดการเรียนการสอนโดยจัดแบ่งกลุ่มนิสิตเข้าปฏิบัติการในรูปแบบออนไซต์ในจำนวนที่เหมาะสมแต่ไม่เกินห้องเรียนละ ๕๐ คน โดยให้ดำเนินการตามหลักการเว้นระยะห่างทางกายภาพ (Physical Distancing) การสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา การล้างมือด้วยน้ำสบู่และเจลแอลกอฮอล์


๒. ขอให้อาจารย์ประจำรายวิชาวางแผนการเรียนการสอนและการสอบ และแจ้งตารางกิจกรรมการเรียนการสอนและการสอบ หรือการนัดหมายต่าง ๆ ให้นิสิตทราบล่วงหน้าโดยคำนึงถึงความพร้อมด้านอุปกรณ์และความสะดวกด้านการเดินทางของนิสิตเป็นสำคัญ

๓. การฝึกงานและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจะต้องเป็นสถานประกอบการที่เหมาะสม ยอมรับนิสิตเข้าปฏิบัติงานโดยได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองนิสิต และความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา ภาควิชาและคณะ/วิทยาลัยที่นิสิตสังกัด และเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติงานสหกิจศึกษากรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

๔. ให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน อาทิ สำนักหอสมุด สำนักบริการคอมพิวเตอร์ สำนักบริหารการศึกษา กองบริการการศึกษา กองบริหารวิชาการและนิสิต กองกิจการนิสิต กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ เปิดทำการเพื่อรองรับการให้บริการนิสิต สนับสนุนการเรียนการสอนและการสอบอย่างเต็มที่ ภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ทั้งนี้ ตั้งแต่ ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายจรัล วัชรินทร์รัตน์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์